

# มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินหน้า 'โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน'



จังหวัดมหาสารคาม ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษา มีนักเรียน นิสิต นักศึกษาหมื่นเวียนมาศึกษาเล่าเรียนปีละไม่ต่ำกว่า 50,000 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวม ขึ้นอยู่กับปัจจัยของนิสิต นักศึกษาเป็นหลัก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถือเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในลำดับต้นๆ ของภาคอีสาน ซึ่ง



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดให้มีการลงพื้นที่ไปยังชุมชนที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยกับชุมชนมีความใกล้ชิดกัน โดยแต่ละคณะที่ลงชุมชนจะฝากตัวเป็นลูกเป็นหลาน และมีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่นิสิตเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมบัติโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า “โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน” เป็นการต่อยอดจาก “โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน” และขยายผลงานวิชาการการรับใช้สังคม โดยสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบยั่งยืน ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของหลักสูตรโดยบูรณาการการเรียนการสอน และการวิจัย โดยประยุกต์ตามโจทย์ที่ชุมชนและท้องถิ่นต้องการ และตอบสนองนโยบายของชาติ หนึ่งจังหวัด หนึ่งมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักว่าการจะดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น ชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม จึงจะนำไปสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืน รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการผลักดันส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาและบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งในระดับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อเนื่องไปจนถึงระดับจังหวัด ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงาน โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับจังหวัด มีแนวปฏิบัติที่สามารถบรรลุผลเป็นรูปธรรมในการร่วมกันประสานและดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้มีการบันทึกข้อตกลงกับทางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายสุทธีพันธ์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมบัติโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับชุมชน ในโครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน และโครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 600,000  
Ad Rate: 750

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: พุธ 20 มิถุนายน 2555

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11391

หน้า: 14(ล่างขวา)

Col.Inch: 60

Ad Value: 45,000

PRValue (x3): 135,000

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินหน้า 'โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน'

ต่อเนื่อง ซึ่งมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ซึ่งภายหลังจากการลงนาม ความร่วมมือแล้ว ก็ได้ทำพิธีมอบบันทึกความร่วมมือ “โครงการ หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน” จำนวน 51 โครงการ และโครงการ หนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน (ต่อเนื่อง) จำนวน 10 โครงการ เพื่อไปดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกัน เพื่อให้เกิด ประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและชุมชนควบคู่กันไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมบัติโค อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต่อว่า การลงนามความร่วมมือ โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และแนวทางการพัฒนาชุมชนร่วมกัน พัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการโดยเหมาะสมกับ บริบทของแต่ละชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ วิชาการแก่สังคมเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง แก่ชุมชนแบบยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้จังหวัดกับมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของชุมชนในรูปแบบของการเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมสร้างเครือข่ายในการบริการวิชาการและประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต การสืบทอด วัฒนธรรมประเพณีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งแบบยั่งยืนต่อไป

**สุคนธ์ทิพย์ กำธรเจริญ**